



ที่ อว ๐๒๐๙.๕/ว ๒๓๖๕๒

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาการดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความในหมวด ๒ ของประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ได้กำหนดให้ สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านนั้นจากบัญชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด หรืออาจมีมติให้คณะกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านนั้นๆ ของสภาสถาบันอุดมศึกษาก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงมีมติเห็นชอบแนวทางในการดำเนินการ กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้คณะกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. สภาสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการออกข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. กำหนด สำหรับหลักเกณฑ์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้คำนึงถึงมาตรฐานของ ก.พ.อ. ด้วย

๒. จัดประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมีมติให้คณะกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา

๓. สถาบันอุดมศึกษาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งพร้อมอำนาจหน้าที่ แล้วส่งคำสั่งแต่งตั้งพร้อมรายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ สำหรับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษานั้น ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ รองอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่

/ผู้ปฏิบัติงาน...

ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานพิจารณาดำเนนงทางวิชาการ เนื่องจากต้องเป็นผู้ชี้แจงและนำเสนอเรื่องต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ในระยะเริ่มแรก เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน และสามารถพิจารณาดำเนนงการเองได้อย่างถูกต้อง ส่วนกรณีงบประมาณซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น ต้องเป็นงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ไม่มีงบประมาณสำหรับการดำเนินการในส่วนนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์พาสีธี หล่อธีรพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๑ - ๕, ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๕ - ๘

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘